

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย
เรื่อง เครื่องแบบของลูกจ้างการกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดให้การแต่งกายของลูกจ้างการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๘ แห่งระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ว่ากรรมการกีฬา และลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจึงกำหนดเครื่องแบบของลูกจ้างการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนี้

เครื่องแบบสีน้ำเงินคอพับและเครื่องแบบสีน้ำเงินคอแบะปล่อยเอว

(ก) เสื้อ

๑) ผู้ชาย

เสื้อคอพับ สีขาวแขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้น มีกระเปาะเย็บติดที่อกเสื้อข้างละ ๑ กระเปาะ กระเปาะเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามแนวดิ่ง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเปาะรูปมนชายกลางแหลม ที่ปากกระเปาะทั้งสองข้างติดดุมข้างละ ๑ ดุม สำหรับขัดใบปกกระเปาะ ตัวเสื้อผ่าอกตลอดแนว มีสาคกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างเท่า ๆ กันพอสมควร และติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรรณูสีน้ำเงินตามความยาวของผ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อดุมดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัสดุสีขาว

๒) ผู้หญิง ให้ใช้เสื้อได้ ๒ แบบ

แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบเสื้อของผู้ชาย

แบบที่ ๒ เสื้อคอแบะปล่อยเอว สีขาว ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ไม่มีสาค แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อย ทลบชายกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร ด้านหน้ามีคิ้วตามสาค มีดุม ๓ ดุม ต่อด้านหน้าและด้านหลังยาวตามตัว ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรรณูสีน้ำเงินตามความยาวของผ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ มีกระเปาะล่างข้างละ ๑ กระเปาะ เป็นกระเปาะเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเปาะ

(ข) อินทรรณู

ให้ใช้อินทรรณูแข็ง กว้าง ๕ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พื้นสีทึบลาดสีน้ำเงิน ติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอกปกปลายแหลมติดดุมโลหะสีทองตราเครื่องหมาย กท. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๗ เซนติเมตร

(ค) เครื่องหมาย แสดงสังกัด ให้ติดเครื่องหมาย กกท. ทำด้วยโลหะโปร่งสีทอง สูง ๒ เซนติเมตรที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย และเครื่องหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำด้วยโลหะ โปร่งสีทองสูง ๒ เซนติเมตรที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา

(ง) ป้ายชื่อ ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดำ ขนาดกว้างไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร ตัวอักษรสีขาว แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา

(จ) กางเกง กระโปรง

ผู้ชาย ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีน้ำเงิน ขาวยาว ไม่พับปลายขา

ผู้หญิง ให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงสีน้ำเงิน ได้ ๕ แบบ

แบบที่ ๑ กางเกง อนุโลมตามแบบกางเกงของผู้ชาย

แบบที่ ๒ กางเกงขายาว ขาตรง ไม่มีลวดลาย ขอบกางเกงกว้างประมาณ ๑ นิ้ว มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้ มีซิปปาด้านหน้าหรือด้านข้าง ไม่พับปลายขา

แบบที่ ๓ กระโปรงยาวปิดเข้า ปลายบานเล็กน้อย

แบบที่ ๔ กระโปรงมีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ ยาวครึ่งเข้า ปลายบานเล็กน้อย

แบบที่ ๕ กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวครึ่งเข้า มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีจีบกระทบด้านหน้าและด้านหลัง

(ฉ) เข็มขัด

ผู้ชายและผู้หญิง ให้ใช้เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีน้ำเงิน กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมน มีอักษร กกท. อยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร

(ช) รองเท้า ถุงเท้า

ผู้ชาย ให้ใช้รองเท้านุ่มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า

ผู้หญิง ให้ใช้รองเท้านุ่มส้นหรือรัดส้นหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ก้องศักดิ์ ยอดมณี
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย